



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๔

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/พิเศษ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ ๑  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ผ่าน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามตัวชี้วัด F๑ - ๑ ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ และได้จัดทำตารางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ในไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๓ ตามรอบระยะเวลาของเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (การรายงานประจำปีไตรมาสที่ ๔ อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน/โครงการ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	สถานะการดำเนินงาน		ฝ่ายที่ รับผิดชอบ
			รายงานผล การตรวจสอบ	รายงานการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ	
๑	ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างสรุปผล	-	ฝ่าย ๒

จากตารางรายงานผลการตรวจสอบข้างต้น ฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี เสร็จสิ้นแล้ว จัดทำรายงานการเปิด - ปิดตรวจในรูปแบบของ one page พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (<https://www.facebook.com/anamaiaudit>) แล้ว และอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบเสนออธิบดีกรมอนามัย ซึ่งในการดำเนินการตรวจสอบได้มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจโดยวิธีแสกน OR Code ตอบแบบสอบถามโดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ผลการประเมินพบว่า หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางตุลย์รัตน์ งามชม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓

(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน